



# ข่าวคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๐๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๐๕ E-mail help1328@gmail.com

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีผลการพิจารณาสรุปได้ ดังนี้

**๑. การพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรในการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีนายพีระวิทย์ เรื่องลือตลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักธรรม กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓**

คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการสอบหาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ประเด็นการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการฯ มีความครบถ้วนเพียงพอต่อการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ โดยลำดับต่อไปคณะกรรมการฯ จะได้นัดประชุมเพื่อวินิจฉัยการกระทำของนายพีระวิทย์ เรื่องลือตลภาค ผู้ถูกร้อง ว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ อย่างไร

ทั้งนี้ ระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๗ กำหนดว่า ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะได้นัดประชุมเพื่อวินิจฉัยการกระทำของผู้ถูกร้องว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ หรือไม่นั้น ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องอาจทำคำแถลงการณ์เป็นหนังสือสรุปความเห็นของตนเสนอต่อคณะกรรมการก่อนการวินิจฉัยก็ได้

คณะกรรมการจึงมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการฯ แจ้งสิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถูกร้องทราบ หากผู้ถูกร้องมีความประสงค์จัดทำคำแถลงการณ์เป็นหนังสือสรุปความเห็นของตนก่อนที่คณะกรรมการฯ วินิจฉัย ให้ดำเนินการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธินี้ และคณะกรรมการฯ จะได้กำหนดวันประชุมเพื่อวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวต่อไป

**๒. การพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมในส่วนของนายทวีรัฐ รัตนเศรษฐ และนางสาวกริม พูลเจริญ กรณีการเสียบัตรแทนกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

## (๑) การกระทำของนายทวีรัฐ รัตนเศรษฐ

คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการฯ แล้วเห็นตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ โดยเห็นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประชุมระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นช่วงเวลาที่รัฐสภายังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงนั้นใช้ห้องประชุมจันทรา (ห้องประชุมวุฒิสภา) เป็นการชั่วคราว ซึ่งห้องประชุมวุฒิสภาสร้างขึ้นเพื่อรองรับสมาชิกวุฒิสภาที่มี



# ข่าวคณะกรรมการจรรยาธรรมสภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๐๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๐๕ E-mail help1328@gmail.com



จำนวน ๒๕๐ คน และจากข้อมูลของสำนักการประชุม ทำให้ทราบว่าห้องประชุมวุฒิสภา มีที่นั่งจำนวน ๓๑๕ ที่นั่ง และมีช่องเสียบบัตรลงคะแนน จำนวน ๓๐๐ ช่อง เมื่อสภาผู้แทนราษฎรจำเป็นต้องใช้ห้องประชุมวุฒิสภา จึงต้องใช้เก้าอี้เสริมให้มีที่นั่งครบ ๕๐๐ ที่นั่ง ตามจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจัดสรรที่นั่งแบ่งตามจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อประธานในที่ประชุมให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ์ จึงได้ให้นางสาวกริม พูลเจริญ ดำเนินการกดบัตรเพื่อแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนตามเจตนารมณ์ของตน เนื่องจากไม่สามารถเอื้อมมือลงมาเสียบบัตรและกดปุ่มเองได้ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันสืบเนื่องมาจากสถานที่การประชุมไม่เอื้ออำนวย โดยมีจำนวนที่นั่งและช่องเสียบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ช่องเสียบบัตรลงคะแนน) ไม่เพียงพอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีดังกล่าวจึงเห็นว่านายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ์ กระทำไปด้วยความจำเป็นอันเนื่องมาจากข้อจำกัดของห้องประชุม

สำหรับข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ ท่านหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ให้ความเห็นไว้ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ในการพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. .... โดยเห็นว่าการเสียบบัตรแทนกันเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๐ วรรคสาม ที่กำหนดว่า “การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำแทนกันมิได้” แต่เนื่องจากสภาพห้องประชุมในขณะนั้นยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ จึงมีข้อจำกัดและข้อขัดข้องในการออกเสียงลงคะแนน โดยกรณีดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัย คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าการกระทำของนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ์ กระทำด้วยความจำเป็นและไม่มีเจตนาที่จะกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่อย่างใด

คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า การกระทำของนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ์ ไม่มีมูลเพียงพอที่จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๓

## (๒) การกระทำของนางสาวกริม พูลเจริญ

คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการฯ แล้วเห็นตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ โดยเห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่านางสาวกริม พูลเจริญ กดบัตรให้นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ์ ในการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากขณะนั้นนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ์ เดินมายืนตรงหน้าที่นางสาวกริม พูลเจริญ นั่งอยู่ แต่เอื้อมลงมา



# ข่าวคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๐๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๐๕ E-mail help1328@gmail.com



เสียบัตรและกดปุ่มเองไม่ได้ แต่เมื่อการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์และความประสงค์โดยแท้ของนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ์ ประกอบกับสภาพข้อเท็จจริงของห้องประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรใช้ในขณะนั้น สภาผู้แทนราษฎรใช้ห้องประชุมวุฒิสภาเป็นการชั่วคราว ซึ่งห้องประชุมดังกล่าวมีจำนวนที่นั่งและช่องเสียบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ช่องเสียบบัตรลงคะแนน) ไม่เพียงพอกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มี ๕๐๐ คน จึงเป็นเหตุให้นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่ช่องเสียบบัตรลงคะแนนมีไม่เพียงพอกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อการกดบัตรเป็นไปตามเจตนารมณ์และความประสงค์โดยแท้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นเจ้าของบัตร และกระทำไปอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย จึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำด้วยความจำเป็นและไม่มีเจตนาที่จะกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่อย่างใด

คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า การกระทำของนางสาวกริม พูลเจริญ ไม่มีมูลเพียงพอที่จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติไม่รับเรื่องร้องเรียนในส่วนของนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ์ และนางสาวกริม พูลเจริญ ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายเรื่องร้องเรียน

**๓. การกำหนดวันพิจารณาครั้งแรกในเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ กรณีเข้าข่ายผิดจริยธรรม เนื่องจากเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรและไม่ควบคุมกำกับบุคคลดังกล่าวภายหลังจากการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง**

สืบเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติรับเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ผู้ถูกร้องกรณีเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ และไม่ควบคุมกำกับบุคคลดังกล่าวภายหลังจากการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ไว้พิจารณา และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาเรื่องร้องเรียน

โดยบัดนี้ ผู้ถูกร้องได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการฯ แล้ว คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดวันพิจารณาครั้งแรก โดยให้การประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไปเป็นวันพิจารณาครั้งแรกของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้จะได้แจ้งให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบวันพิจารณาครั้งแรกตามระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมฯ ข้อ ๒๖ วรรคสอง ต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕